



จดหมายข่าว  
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ISSUE  
FEBRUARY 2015 26  
www.fap.or.th

# FAP Newsletter

P.8 << แกไขการจัดเก็บภาษีเงินได้  
จากห้างหุ้นส่วนและคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล

P.4 << มิติใหม่ที่นักบัญชีควรรู้จัก

**ทักษทายเปิดเล่ม >> P.3**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนงน้อย ใจอ่อนน้อย  
ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ



# EDITOR TALK

สวัสดิ์ผู้อ่านทุกท่านคะ ... เว็บเดียวเราก็มาเจอกันอีกแล้วจ้า...ในเดือนแห่งความรักและเทศกาลตรุษจีน ผู้จัดทำในนามของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) ขอให้ทุกท่านที่มีความรักก็ขอให้รักและถนอมรักษาคนที่เรารัก ไม่ว่าจะ เป็นครอบครัว พ่อ แม่ พี่ น้อง เพื่อน แฟน ลูก สามี ภรรยาญาติสนิท และมิตรสหาย ดูแลเอาใจใส่ให้เหมือนว่าไม่มีวันพรุ่งนี้นะคะ และในเทศกาลตรุษจีนก็ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองเงินทองเพิ่มพูนยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ

FAP Newsletter ฉบับที่ 26 ทางผู้จัดทำยังคงอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาสาระความรู้ทางด้านวิชาการและด้านบัญชี เราคัดสรรและเน้นเนื้อหาที่ดี เพื่อให้ทุกท่านได้รับความรู้และความสนุกเหมือนเช่นที่ผ่านมาค่ะ เข้าสู่เนื้อหาในเล่มกันเลยดีกว่า เปิดเล่มด้วยการกล่าวทักทายจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แ่งน้อย ใจอ่อนนุ่ม ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ ซึ่งเล่มนี้ท่านขอทักทายทุกท่านเกี่ยวกับความหมายของคำว่า จรรยาบรรณ และเน้นย้ำเรื่องการสมัครเป็นสมาชิกกับสภาวิชาชีพบัญชี ส่วนเนื้อหาภายในก็ยังคงอัดแน่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแก้ไขการจัดเก็บภาษีเงินได้จากห้างหุ้นส่วนและคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ต่อจากนั้นคือ แนวมาตรฐานสากล เรื่องการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายในที่ดี และเรื่องการประเมินและการปรับปรุง การกำกับดูแลในองค์กร และบทสรุปการประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย ตอนที 10

บทความที่ยกตัวอย่างมาข้างต้นเป็นเพียงแค่ว่าบทความส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะ ยังมีบทความอื่น ๆ ภายในเล่มอีกนะคะ จึงตามมาอ่านกันต่อเลยคะ

ผู้จัดทำ

Jutithip.Pr@fap.or.th

Purpose : เอกสารฉบับนี้ สภาวิชาชีพบัญชี จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี มิใช่การให้คำแนะนำหรือความคิดเห็นด้านกฎหมาย ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีสงวนสิทธิ์ไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใด ๆ และไม่มี ความรับผิดชอบใน ความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลโดยตรงหรือทางอ้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดในเอกสารฉบับนี้ไปใช้



ISSUE  
FEBRUARY 2015 26  
www.fap.or.th

## This Issue ▶

- P.3 ทักทายเปิดเล่ม  
โดย.. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แ่งน้อย ใจอ่อนนุ่ม
- P.4 FAP News Update
- P.5 FAP Activity
- P.6 การบัญชีเกษตรกรรม
- P.8 การเปลี่ยนแปลงภาษีเงินได้ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล
- P.10 สรุปเนื้อหาการประชุมนักบัญชีทั่วประเทศ ครั้งที่ 19 (ตอนที่4)
- P.12 เพื่อเกียรติศักดิ์และเพื่อความเป็นปึกแผ่นของวิชาชีพบัญชี
- P.14 แนวมาตรฐานสากล เรื่อง การประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายในที่ดี และเรื่อง การประเมินและการปรับปรุงการกำกับดูแลในองค์กร
- P.15 Performance & Financial Management มิติใหม่ที่นักบัญชีควรรู้จัก
- P.16 การประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย (ตอนที่ 10): บทสรุป
- P.17 คำนิยามรักนักบัญชี และอาชีพต่าง ๆ
- P.18 ตารางอบรมสัมมนา ประจำเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2558





# ทักษทายเปิดเล่ม

สวัสดิ์คะ ท่านผู้อ่าน และสมาชิกทุกท่าน

วันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านไปอย่างรวดเร็ว เผลอเดียวเดียว ดิฉันก็ได้มีโอกาสกลับมาทักษทายกับสมาชิกทุกท่านผ่าน FAP Newsletter อีกครั้ง โดยครั้งนี้ หลาย ๆ ท่านเพิ่งผ่านช่วงเทศกาลฉลองปีใหม่ พ.ศ. 2558 ไปได้ไม่นาน และในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็มีเทศกาลที่สำคัญ ๆ ให้เฉลิมฉลองสำหรับคน 2 ซีกโลกอีกถึง 2 เทศกาลด้วยกัน โดยเริ่มจากทางซีกโลกตะวันตกที่ได้กำหนดให้ทุกวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันแห่งความรัก ส่วนซีกโลกตะวันออกโดยเฉพาะชาวจีนฮองกง เกาหลี และประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวจีน หากนับตามปฏิทินจันทรคติจีนจะถือว่าวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 นี้ เป็นวันตรุษจีนหรือเป็นวันขึ้นปีใหม่ใหม่ของชาวจีน จึงนับได้ว่าเดือนกุมภาพันธ์นี้ ถือเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นเข้าสู่ศักราชใหม่สำหรับชาวจีน และเริ่มเข้าสู่การทำงานกันอย่างจริงจัง และเต็มที่สำหรับปี 2558

ดิฉันในฐานะประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ รู้สึกเป็นเกียรติ และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสกล่าวคำทักษทายเปิดเล่มแก่สมาชิกทุกท่านในช่วงเทศกาลสำคัญ ซึ่งมักจะเป็นช่วงเวลาของการเริ่มต้นการเฉลิมฉลอง ดิฉันมีความเชื่อเหลือเกินว่า การเริ่มต้นหรือการวางรากฐานที่ดีจะนำพาความสุขความเจริญมาสู่ชีวิตของเรา ตามที่ดิฉันได้เคยฝากไว้กับท่านสมาชิก ผู้ขึ้นทะเบียน หรือผู้ประกอบการวิชาชีพ และท่านผู้อ่าน เกี่ยวกับความหมายของคำว่า “จรรยาบรรณ” ในครั้งก่อน ซึ่งคำว่าจรรยาบรรณนี้ถือเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการทำงานของเราทุกคนไม่ว่าสาขาอาชีพใด โดยครั้งที่แล้ว ได้แจ้งให้ทราบว่า สภาวิชาชีพบัญชี ได้กำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไว้แล้วตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) เรื่องจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 ประกอบกับมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ พ.ศ. 2547 โดยหากพวกเราเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของจรรยาบรรณแล้ววิชาชีพบัญชีของพวกเราก็จะได้รับการยกย่อง และยกระดับเป็นที่น่าเชื่อถือ และไว้วางใจของสังคม จึงถือได้ว่าท่านสมาชิกมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการมีส่วนช่วยส่งเสริม และพัฒนาวิชาชีพบัญชีให้เป็นที่ยอมรับ และผดุงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพบัญชี สู่อากาล

สิ่งหนึ่งที่ยากบอกกล่าวและแจ้งเตือนกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั้งหลาย โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีว่า กรณีที่ท่านได้แจ้งความจำนงเป็นผู้ทำบัญชีให้กับกิจการใดกิจการหนึ่งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว โปรดอย่าลืมนำ ท่านต้องสมัครเป็นสมาชิกกับสภาวิชาชีพบัญชีด้วย โดยมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ พ.ศ. 2547 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพเป็นผู้ทำบัญชี เว้นแต่เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี หรือขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี” หรือขยายความได้อีกหนึ่งคือ ผู้ทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ต้องเป็นสมาชิกหรือขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ พ.ศ. 2547 ด้วย จึงจะสามารถประกอบวิชาชีพเป็นผู้ทำบัญชีได้ และกรณีที่มีได้ปฏิบัติตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าว อาจถูกลงโทษ ตามหมวด 9 มาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ พ.ศ. 2547

อย่าลืมนะคะ การประกอบวิชาชีพใด ๆ ก็ตามจรรยาบรรณถือเป็นพื้นฐานหลักของทุก ๆ การกระทำในทุกสาขาอาชีพ และการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ดีจำเป็นต้องปฏิบัติตาม กฎ กติกา มรรยาท และระเบียบ ที่กฎหมายบัญญัติไว้ ดิฉันในนามของคณะกรรมการจรรยาบรรณ และคณะอนุกรรมการสอบสวน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำทักษทายเปิดเล่มนี้ จะมีส่วนช่วยให้ท่านสมาชิก และผู้อ่านทุกท่านได้เพิ่มความระมัดระวังเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพบัญชี และขอขอบคุณสภาวิชาชีพบัญชีที่ได้จัดทำFAPNewsletter เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ดี เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีให้แก่สมาชิกได้รับทราบเพื่อสามารถนำมาปรับใช้ให้ทันกับสถานการณ์หรือมาตรฐานต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ทุกขณะ พร้อมกับให้คณะกรรมการจรรยาบรรณได้มีโอกาสสื่อสารทำความเข้าใจกับเพื่อนสมาชิกและท่านผู้อ่านทุกท่าน มา ณ ที่นี้ก่อนจากกันในตอนท้ายนี้ ขอกล่าวคำสวัสดิ์ปีใหม่เป็นภาษาจีนว่า “万事如意” (อ่านว่า ว่วน ชื่อ หยู อี้) หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า “สมความปรารถนา” จากนั้นและตลอดไป .....ขอบคุณคะ



โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เน่งน้อย ใจอ่อนน้อย  
ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ

# FAP News Update



## สภาวิชาชีพบัญชี ขอแจ้งเตือนผู้สอบบัญชี!!!

สภาวิชาชีพบัญชีขอให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบสถานภาพว่าท่านได้ดำเนินการ (1) ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (2) ชำระค่าบำรุงสมาชิก และ (3) การยื่นจำนวนชั่วโมงพัฒนาความรู้ ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) หากท่านไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 1 หรือ 2 หรือ 3 ให้เป็นที่เรียบร้อย ท่านจะไม่สามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 โดยท่านสามารถตรวจสอบสถานภาพด้วยระบบ Online สภาวิชาชีพบัญชี โดยท่านต้อง log in เข้าที่ website [www.fap.or.th](http://www.fap.or.th) เลือกบริการออนไลน์ เมนูระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ โปรดติดต่อส่วนทะเบียนและสมาชิกสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-6852524, 25 และ 02-6852530, 32

## ใบเสร็จรับเงิน Online

สำหรับสมาชิกที่ชำระค่าบำรุงสมาชิก ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ผู้สอบบัญชี และค่าใช้จ่ายในการทดสอบ สภาวิชาชีพบัญชีได้นำระบบการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ โดยสมาชิกที่เลือกวิธีการชำระเงิน (1) Download ใบแจ้งชำระเงิน (Bill Payment) และชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ (2) ตัดผ่านบัตรเครดิต หรือ (3) pay-in/สลิปการจ่ายชำระเงินส่งมาทางไปรษณีย์ หากสมาชิกชำระเงินตามข้อ 1 หรือ 2 หรือ 3 แล้วภายใน 5 วันทำการหลังจากที่ท่านได้ชำระเงิน สมาชิกสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงิน และพิมพ์ใบเสร็จรับเงินหรือ Save File ใบเสร็จรับเงินออนไลน์เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงินได้ที่ website [www.fap.or.th](http://www.fap.or.th) หากสมาชิกต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ Online ของสภาวิชาชีพบัญชี โปรดติดต่อส่วนเทคโนโลยีและสารสนเทศ โทรศัพท์ 02-6852535, 64 และ 66



## ผู้เข้ารับการทดสอบ CPA โปรดทราบ!!!

\*\*การทดสอบ CPA ครั้งที่ 30 (1/2558) เป็นต้นไป\*\* สภาวิชาชีพบัญชีได้การปรับปรุงขอบเขตเนื้อหาวิชา ในการทดสอบ CPA จำนวน 5 รายวิชา เพื่อใช้ในการทดสอบ ได้แก่ (1) วิชาการบัญชี 1 (2) วิชาการบัญชี 2 (3) วิชาการสอบบัญชี 2 (4) วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 และ (5) วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2 ขอให้ผู้เข้ารับการทดสอบฯ ศึกษารายละเอียดของขอบเขตวิชาที่ปรับปรุงใหม่ จากเอกสารแนบประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 1/2558 เรื่อง กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 30 (1/2558) โดยสามารถดูสรุปสาระสำคัญการปรับปรุงขอบเขตได้ที่ website [www.fap.or.th](http://www.fap.or.th) เลือกหัวข้อบริการ/ผู้เข้าทดสอบ หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ โปรดติดต่อส่วนทดสอบผู้สอบบัญชี โทรศัพท์ 02-6852580, 81

...ทราบแล้วอย่าลืมบอกต่อเพื่อนสมาชิกกันด้วยนะคะ...



# FAP Activity



## นายกสภาวิชาชีพบัญชี ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุจุฬาฯ

>>>นายกสภาวิชาชีพบัญชี ให้สัมภาษณ์รายการชั่วโมงนักบริหาร สถานีวิทยุจุฬาฯ คุณประสงค์ เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับเกียรติในการให้สัมภาษณ์รายการชั่วโมงนักบริหาร สถานีวิทยุจุฬาฯ FM. 101.5 MHz ในหัวข้อเรื่องทิศทางการนำมาตรฐานการบัญชี และเหตุผลที่เราต้องใช้ IFRS ในประเทศไทย

## ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติสำหรับผู้จัดการอบรมทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี

>>>สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดการประชุมชี้แจงเรื่อง “แนวปฏิบัติสำหรับผู้จัดการอบรมทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี” เพื่อให้หน่วยงานผู้จัดการอบรมทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชี ได้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการอบรมหรือประชุมสัมมนา หลักสูตร และวิทยากรของผู้ทำบัญชีมากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจากนายวิชัย โภชนกิจ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และคุณวิไล ฉัททันต์วีรศมี เลขานุการ สภาวิชาชีพบัญชี มาบรรยายทำความเข้าใจ และชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ณ ศูนย์อบรมศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษวี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี



## สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมบรรยายใน โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

>>>สภาวิชาชีพบัญชี ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมงาน “โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งด้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนิตดามาตุ” เพื่อบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจแก่นิสิตนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชีที่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวนกว่า 1,300 คน ในหัวข้อ เส้นทางสู่วิชาชีพบัญชี เกี่ยวกับสภาวิชาชีพบัญชี ความสำคัญของนักบัญชีกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เข้าสู่ AEC และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย คุณอุดม ธนรัตน์พงศ์ ผู้จัดการฝ่ายวิชาการและงานวิจัย สภาวิชาชีพบัญชี และคุณจตุพร วันเต็ม ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าและกำกับดูแล สภาวิชาชีพบัญชี ณ ห้องประชุมมณฑลอาภา 1 อาคารอาภามงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



# การบัญชีเกษตรกรรม

## การบันทึกต้นทุนผลิตผลการเกษตร



จากการบัญชีเกษตรกรรมตอนที่ 3 การบันทึกต้นทุนผลิตผลการเกษตร โดยยกตัวอย่างการปลูกข้าวซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พืชที่มีวงจรการผลิตระยะสั้น ในตอนที่ 4 นี้จะยกตัวอย่างการเลี้ยงสุกรที่มีวงจรการผลิตระยะสั้นโดยอ้างอิงข้อมูลบางส่วนจากโครงการศึกษาผลิตภัณฑ์เกษตรของนิสิตในหลักสูตรของสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### กิจกรรมทางการเกษตรและการบันทึกต้นทุน

#### ตัวอย่างการเลี้ยงสุกรขุน

สำหรับปริมาณการเลี้ยงในครัวเรือนขนาดเล็ก ขั้นตอนคือการซื้อค่าพันธุ์สุกรซึ่งเป็นลูกสุกรซื้อมาจากน้ำหนักระมาณ 10-15 กก. ขุนจนได้น้ำหนักประมาณ 100 กก.หรือมากกว่าจึงขายได้

ธุรกิจการเกษตร	สินทรัพย์ (สินค้า)ชีวภาพ	ผลิตผลการเกษตร	ผลิตผลการแปรรูป
การเลี้ยงสุกร	ค่าพันธุ์สุกร(ลูกสุกรซื้อมาจากน้ำหนักประมาณ 10-15 กก. ขุนจนได้น้ำหนักประมาณ 100 กก.)	สุกรขุนพร้อมขาย (น้ำหนักประมาณ 100 กก.) มูลสุกร	เนื้อสุกรสด เลือด เครื่องใน ไส้กรอก กุนเชียง ปุ๋ยมูลสุกร ฯลฯ

### กิจกรรมทางการเกษตร



รูปที่ 4 กิจกรรมทางการเกษตรและการบันทึกต้นทุน

จากรูปที่ 4.1 แสดงกิจกรรมทางการเกษตรและการบันทึกบัญชีตลอดระยะเวลาการผลิต กิจกรรมทางการเกษตรเริ่มตั้งแต่วันที่รับรู้ครั้งแรกคือ เมื่อเริ่มลงทุนตั้งแต่การจัดทำคอกเลี้ยงสุกร มีการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายในกิจกรรมทางการเกษตร เช่น ค่าพันธุ์สุกร ค่าอาหาร ค่ายา ค่าเสื่อมราคา เป็นต้น ถ้าถึงวันสิ้นงวดบัญชีและยังไม่ถึงเวลาพร้อมขายจะปิดบัญชีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เข้าบัญชีสินทรัพย์หรือสินค้าชีวภาพระหว่างผลิต (ศัพท์ในวิชาชีพบัญชีต้นทุน คือ งานระหว่างทำ) ต่อมาเมื่อถึงวันที่โตเต็มที่พร้อมขาย จะโอนบันทึกเป็นสินทรัพย์หรือสินค้าชีวภาพสำเร็จรูป(สินค้าสำเร็จรูป) การจัดสรรต้นทุนการผลิตจะจัดสรรตามสัดส่วนที่เหมาะสมตามหลักการบัญชีต้นทุน งบการเงินแสดงดังต่อไปนี้

**สุกรขุนชีวภาพ**  
**งบกำไรขาดทุน**  
**สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X1**

รายได้	บาท
รายได้จากการขายสุกรขุน	32,615.00
รายได้จากการขายผลิตผลพลอยได้	<u>2,500.00</u>
<b>รวมรายได้</b>	<b><u>35,115.00</u></b>
<b>ต้นทุนสินค้าชีวภาพ</b>	
ค่าพันธุ์สุกร	12,000.00
ค่าแรงงาน	26,350.00
ค่าอาหาร	35,050.00
ค่ายาและวัคซีน	400.00
ค่าเสื่อมราคาโรงเรือนและอุปกรณ์	2,000.00
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	<u>1,304.00</u>
รวมต้นทุนสินค้าชีวภาพงวดนี้	77,104.00
<b>บวก</b> สินค้าชีวภาพระหว่างผลิตต้นงวด	<u>0</u>
	77,104.00
<b>หัก</b> สินค้าชีวภาพระหว่างผลิตปลายงวด	<u>(37,890.00)</u>
สินค้าชีวภาพสำเร็จรูปงวดนี้	39,214.00
<b>บวก</b> สินค้าชีวภาพสำเร็จรูปต้นงวด	<u>0</u>
สินค้ามีไว้ขาย	39,214.00
<b>หัก</b> สินค้าชีวภาพสำเร็จรูปปลายงวด	<u>(13,071.00)</u>
ต้นทุนขาย	<u>26,143.00</u>
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>8,972.00</b>
<b>หัก</b> ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	<u>(8,000.00)</u>
<b>กำไรสุทธิ</b>	<b>972.00</b>

<b>สุกรขุนชีวภาพ</b>			
<b>งบแสดงฐานะการเงิน</b>			
<b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1</b>			
สินทรัพย์		หนี้สินและทุน	
สินทรัพย์หมุนเวียน		หนี้สินหมุนเวียน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	65,011.00	เจ้าหนี้เงินกู้ ธกส.	100,000.00
สินทรัพย์ชีวภาพ :		รวมหนี้สิน	<u>100,000.00</u>
สินค้าสำเร็จรูป	13,071.00		
สินค้าระหว่างผลิต	<u>37,890.00</u>	ส่วนของเจ้าของ	
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	<u>115,972.00</u>	ทุน	100,000.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		บวก กำไรสะสม	<u>972.00</u>
โรงเรือนและอุปกรณ์(สุทธิ)	85,000.00	รวมส่วนของเจ้าของ	<u>100,972.00</u>
รวมสินทรัพย์	<u>200,972.00</u>	รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	<u>200,972.00</u>

โดย : รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ  
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี

โปรดติดตามตอนที่ 5

# การเปลี่ยนแปลงภาษีเงินได้ ห้างหุ้นส่วนสามัญและ คณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล



ในปี พ.ศ. 2558 นี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้ของห้างหุ้นส่วนสามัญ และ คณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลครั้งใหญ่ โดยในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ได้มีประกาศกฎหมายใหม่ออกมา 1 ฉบับ ได้แก่ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 249) เรื่อง กำหนดให้ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือ คณะบุคคลที่มีใช่นิติบุคคล จัดทำบัญชีหรือรายงานแสดงรายได้ และจ่ายตามแบบฟอร์มที่กำหนด และให้ยื่นบัญชี หรือรายงานนี้พร้อมกับการยื่นแบบการเสียเงินได้ประจำปี โดยเริ่มตั้งแต่การยื่นรายการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

โดยในประกาศฉบับดังกล่าว กำหนดให้ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล จัดทำบัญชีหรือ รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือยกมาจากปีภาษีก่อน ยอดรวมรายรับระหว่างปีภาษี ยอดรวมรายจ่ายระหว่างปีภาษี ส่วน แบ่งเงินกำไรหรือส่วนแบ่งรายได้ที่จ่ายให้ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือบุคคล และยอดเงินคงเหลือยกไปปีภาษีถัดไป ซึ่งรายการ คงเหลือยกไปต้องมีหลักฐานปรากฏตามบัญชีธนาคาร หรือ เงินสด ซึ่งรูปแบบรายงานอย่างน้อยต้องมีข้อความดังนี้

รายงานบัญชีรับ-จ่ายของห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล

ประจำปีภาษี \_\_\_\_\_

ชื่อห้างหุ้นส่วนสามัญ/คณะบุคคล \_\_\_\_\_

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ---

รายการ	รายรับ (บาท)	หมายเหตุ
1. ยอดเงินคงเหลือยกมาจากปีภาษีก่อน		
2. ยอดรวมรายรับระหว่างปีภาษี		
3. ยอดรวมรายจ่ายระหว่างปีภาษี		
4. ส่วนแบ่งเงินกำไรหรือส่วนแบ่งรายได้ที่ จ่ายให้ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือบุคคล		
5. ยอดเงินคงเหลือยกไปปีภาษีถัดไป		

รายงานยอดเงินได้คงเหลือยกไป ปรากฏตาม

1. บัญชีธนาคาร.....สาขา.....

ชื่อบัญชี.....เลขบัญชี.....

2. เงินสด.....บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

.....

ผู้อำนวยการหรือผู้จัดการ



ภายใต้แบบฟอร์มดังกล่าวมีข้อความหมายเหตุ ต่อท้ายว่า การแจ้งความเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร อาจเป็นเหตุให้ได้รับโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 200,000 บาท ตามมาตรา 37 แห่งประมวลรัษฎากร และการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่ เจ้าพนักงานต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 137 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

จากประกาศดังกล่าว หมายความว่าห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ต้องมีการจดบันทึก รายการรายรับ รายจ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีภาษี รวมทั้งเงินที่จ่ายเป็นส่วนแบ่งให้กับหุ้นส่วนหรือบุคคลใน คณะบุคคลในระหว่างปีด้วย และนำรายการทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมาสรุปเป็นยอดรวมในรายงานประจำปีที่ต้องจัดทำเพื่อแนบกับแบบ ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91 ที่ต้องยื่นภายในเดือนมีนาคมของปีถัดจากปีที่มีรายได้ โดยเริ่มตั้งแต่รายการในปีภาษี 2557 ที่ต้องยื่นภายใน เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป และหากผู้มีเงินได้ ทำรายงานไม่ถูกต้องก็อาจมีโทษได้

ต่อมาเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ได้มี ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 39) พ.ศ. 2557 ให้ห้างหุ้นส่วนสามัญและ คณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลเมื่อจ่ายส่วนแบ่งให้กับหุ้นส่วน หรือบุคคล หุ้นส่วนหรือบุคคลนั้น ๆ ต้องนำเงินส่วนแบ่ง ไปรวมกับเงินได้ส่วนตัวและนำไปคำนวณภาษีเงินได้อีก ครั้งหนึ่ง เท่ากับเป็นการเสียภาษีสองทอด (ซึ่งขณะนี้ยัง ไม่มีประกาศอนุญาตให้นำเอาภาษีหัก ณ ที่จ่ายของ คณะบุคคลมาแบ่งด้วย) พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ในปีถัดจากปีที่ประกาศ ดังนั้นจึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

โดยในเนื้อหาของพระราชบัญญัตินี้ ได้มีการให้ คำนิยามของคำว่า “คณะบุคคลที่มีชื่อนิติบุคคล” หมายความว่า บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลงกระทำการร่วมกัน อันมิใช่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ” จากเดิมที่ไม่ได้บัญญัติ นิยามไว้ และได้มีข้อกำหนดให้ยกเลิก มาตรา 42(14) ซึ่งเดิมระบุว่า ให้ยกเว้น “เงินได้ที่ได้รับจากเงินส่วนแบ่ง ของกำไรจากห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มีชื่อ

นิติบุคคล ซึ่งต้องเสียภาษีตามบทบัญญัติในส่วนนี้ แต่ไม่ รวมถึงเงินส่วนแบ่งของกำไรจากกองทุนรวม” เมื่อยกเลิก การยกเว้นก็เท่ากับว่าต่อไปนี้เงินส่วนแบ่งที่ได้มาต้องเสีย ภาษีเงินได้อีกครั้งหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ นักบัญชีต้องวางแผน ว่าตั้งแต่นี้ไป จะยังคงไว้ซึ่ง คณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล หรือ ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ให้มีรายได้เหมือนเดิม หรือ จะยกเลิกและไปจดทะเบียน เป็นกิจการประเภทนิติบุคคลแทน

ดังนั้นนักบัญชีจึงต้องคำนวณจำนวนเงินที่จะต้อง เสียภาษีเงินได้โดยรวมทั้งหมด โดยเปรียบเทียบระหว่าง การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสองทอด กับการเป็น นิติบุคคลที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและจ่ายเป็น เงินปันผล แบบไหนที่จะทำให้ผู้มีเงินได้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่ถูกต้อง และอย่าลืมนำยังมี ภาวะภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องคำนึงถึงอีกด้วย



# สรุปเนื้อหา



## งานการประชุมนักบัญชีทั่วประเทศ ครั้งที่ 19

### “2020s.. Where We Are.. บทบาทนักบัญชีในทศวรรษหน้า”

ห้องที่สองเป็นการเสวนาในเรื่องที่สำคัญมากสำหรับการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี นั่นคือเรื่องของจรรยาบรรณ ผู้ประกอบวิชาชีพในหัวข้อ **ปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ** โดยวิทยากรทั้งจากหน่วยงานด้านกำกับดูแลและผู้ประกอบวิชาชีพ ได้แก่ คุณชาลี จันทนยิ่งยง รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คุณจงจิตต์ หลีกภัย กรรมการ คณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี คุณสายฝน อินทร์แก้ว หัวหน้าส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และ คุณพรณี วรภูมิจงสถิต ในฐานะที่เคยเป็นกรรมการ คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการทำบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี มาร่วมเป็นวิทยากรและผู้ดำเนินการอภิปราย



คุณจงจิตต์กล่าวว่า ที่ผ่านมามีความผิดทางจรรยาบรรณมักเป็นเรื่องของผู้สอบบัญชี ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิชาชีพ รับงานเกินกว่า 300 ราย (ตามข้อกำหนดเดิม) และการลงลายมือชื่อโดยไม่ได้ปฏิบัติงานจริง ส่วนปัญหาที่สำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจพบว่าผู้สอบบัญชีไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ **คุณชาลี** กล่าวว่า

ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการตามไม่ทันธุรกิจมากกว่าเป็นการสมัครร่วมคิด ธุรกิจใหม่ในตลาดทุนมีความยากและซับซ้อนมากขึ้น ผู้สอบบัญชีจึงควรต้องรู้กว้างขึ้น ในบางกรณีผู้สอบบัญชีก็รับงานมากเกินไป การดูแลผู้ช่วยอาจไม่ทั่วถึงอาจทำให้เกิดการปฏิบัติงานผิดพลาดได้



งานสอบบัญชีเป็นงานให้ความเชื่อมั่น จรรยาบรรณจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง **คุณสายฝน** เห็นว่าผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาความเหมาะสมด้วยใจของตนเอง รวมถึงข้อกำหนดต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องความเป็นอิสระ ซึ่งต้องดูทั้งข้อเท็จจริง (in fact) และในสายตาของผู้อื่น (in appearance) ต้องรักษาความลับของทั้งลูกค้าและของหน่วยงานที่ตนสังกัด ผู้สอบบัญชีต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าผู้สอบบัญชีจะทำงานให้อย่างมีคุณภาพ

ในส่วนของผู้ทำบัญชานั้น **คุณพรณี** เห็นว่า นักบัญชีควรพิจารณาบริษัทที่จะรับทำงานด้วยตั้งแต่แรกว่าบริษัทนั้น ๆ มีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาลหรือไม่ เพราะการกระทำผิดเกี่ยวกับการแสดงข้อมูลมีโทษทั้งทางแพ่งและอาญา ดังนั้นหากได้รับคำสั่งให้ทำอะไรที่ไม่ถูกต้อง นักบัญชีควรอธิบายข้อเท็จจริงให้ผู้บริหารทราบถึงข้อกำหนดและบทลงโทษ **คุณชาลี** ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ความรับผิดชอบในการจัดทำงานการเงินนั้นเป็นของผู้บริหาร และได้เสนอแนะว่าควรจะมีการพิจารณาเรื่องของ “ผู้ทำบัญชี” ของบริษัท เพราะในปัจจุบัน ผู้ทำบัญชีซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมายบางครั้งเป็นพนักงานบัญชีทั่วไปที่ไม่ใช่ CFO







ในเรื่องของการกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณนั้น วิทยากรทั้งสามท่านเห็นว่า ผู้บริหารควรเป็นแบบอย่างที่ดี ควรให้นักบัญชีทำงานโดยอิสระ ให้มีการพัฒนาความรู้ และให้เครื่องมือในการทำงานที่เพียงพอ ในส่วนของนักบัญชีเอง ก็ต้องแจ้งให้ผู้บริหารทราบในเรื่องของการปฏิบัติให้ถูกต้อง หน่วยงานกำกับดูแลก็ทำหน้าที่ต้องกำกับดูแลเพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ ในกรณีสำนักงานสอบบัญชี ก็ต้องมีกระบวนการตรวจสอบและติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณ

สองหัวข้อย่อยสุดท้ายในช่วงบ่าย เริ่มต้นด้วยหัวข้อ **Current Research in Accounting** ซึ่งประกอบด้วย 3 เรื่อง ได้แก่ งานวิจัยเกี่ยวกับตลาดทุน งานวิจัยเกี่ยวกับ Business Model Innovation ในเรื่อง XBRL และการนำงานวิจัยมาพัฒนามาตรฐานรายงานทางการเงิน



**ผศ.ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย** อาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ในปัจจุบันผู้ทำวิจัยสามารถเลือกหัวข้องานวิจัยได้หลายด้าน แต่การเลือกหัวข้อที่จะประสบความสำเร็จ คือ ต้องเป็นคำถามที่น่าสนใจ ที่มีประโยชน์ และยังไม่มีการตอบ โดยงานวิจัยที่ดีนั้นไม่จำเป็นต้องใช้

ระเบียบวิธีวิจัยที่ซับซ้อน อาจจะเป็นเพียงงานวิจัยเชิงสำรวจก็ได้ เพียงแต่หัวข้อวิจัยต้องเป็นหัวข้อที่ดี

**ดร.ไพลิน ตรงเมธีรัตน์** อาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ XBRL ว่าเป็นภาษาคอมพิวเตอร์



ที่ใช้สื่อสารข้อมูลทางธุรกิจ มีลักษณะที่เปิดกว้างและสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ ข้อดีของ XBRL คือจะลดเวลาในการเรียกข้อมูลมาใช้ ซึ่งในปัจจุบันการนำส่งงบการเงินให้หน่วยงานภาครัฐ มีการจัดทำไฟล์หลายประเภท เช่น Text, PDF, HTML, EXCEL ถ้าใช้ XBRL ผู้ใช้ข้อมูลก็จะสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้เลย ไม่ต้องมีการแปลงข้อมูล ลดค่าใช้จ่าย ลดข้อผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ข้อมูล ทำให้ข้อมูลทางการเงินมีความน่าเชื่อถือต่อผู้ลงทุนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การใช้ XBRL ก็ยังมีความท้าทายในหลายเรื่อง เช่น การสร้าง Taxonomy (รหัสรายการทางบัญชี) รวมถึงความถูกต้องของข้อมูลจากการใช้ XBRL เป็นต้น

**ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ** อาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เล่าให้ฟังว่า คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IASB) ได้กำหนดมาตรฐานรายงานทางการเงินโดยใช้ผลงานทางวิจัยมาเป็นข้อมูลประกอบมากขึ้น หรืองานวิจัยสามารถนำไปช่วยประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติมากขึ้น เช่น การวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลในหมายเหตุงบการเงินว่าจะมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจหรือไม่ หรือรายการในเครื่องมือทางการเงินควรจัดอยู่ในประเภทใด เป็นต้น



(ต่อบนหน้า)





เพื่อ  
เกียรติศักดิ์  
และเพื่อ  
ความเป็น  
ปึกแผ่น  
ของ  
วิชาชีพบัญชี

ในฉบับที่แล้ว ผู้เขียนได้กล่าวถึงแนวโน้มการลดลงของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีในประเทศไทย ซึ่งต้องค้นหาคำตอบและหาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนต่อไป ส่วนในฉบับนี้จะกล่าวถึงการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558 อีกครั้งหนึ่งนะครับ ซึ่งเปิดรับสมัครผ่านระบบ Online มาตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558 และจะปิดรับสมัครในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 จนถึงวันนี้มีผู้สมัครแล้วจำนวน 43 ทีม (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558) หากสถานศึกษาใดยังไม่ได้สมัครคงต้องรีบหน่อยนะครับ เนื่องจากระยะเวลาในการแข่งขันใกล้เข้ามาทุกที สถานศึกษาหลายแห่งชุ่มเตรียมตัวกันอย่างเข้มงวด โดยขอบเขตเนื้อหาข้อสอบครั้งนี้ได้ครอบคลุมเนื้อหา 6 รายวิชาดังนี้



การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ รอบคัดเลือก จะเป็นข้อสอบแบบปรนัย โดยผู้ดำเนินรายการเป็นผู้อ่านคำถามและมีการแสดงคำถามและตัวเลือกคำตอบบนหน้าจอกกลาง แต่ละทีมจะมีอุปกรณ์กดเลือกคำตอบ (My Choice Clicker) ทีมละ 1 เครื่อง และให้ทีมกดเลือกข้อคำตอบที่ถูกต้องที่สุดภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งข้อ ๆ ที่ร่วมแข่งขันครั้งที่ 1 และ 2 ที่ผ่านมาต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า “ตื่นเต้นและลุ้นระทึกมาก” นอกจากนี้ข้อ ๆ จะต้องใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกแล้วยังต้องมีสมาธิในการใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยอีก

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จะเป็นข้อสอบแบบอัตนัย โดยผู้ดำเนินรายการเป็นผู้อ่านคำถาม เมื่ออ่านคำถามจบจึงให้สัญญาณเริ่มจับเวลา ทั้งนี้จะมีคำถามขึ้นหน้าจอกกลางให้ด้วย โดยผู้เข้าแข่งขันมีเวลาอ่าน ทำการคำนวณ ปรัชญาถก และเขียนคำตอบภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่ลุ้นระทึกเช่นกัน อย่างไรก็ตามผู้เข้าร่วมการแข่งขันหลายคนมีความกังวลเกี่ยวกับข้อสอบที่จะใช้ในการแข่งขันครั้งนี้ ว่ามีความกว้างและลึกแค่ไหน

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพรวมถึงกฎหมายและมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมาก แต่จากการที่ผู้เขียนได้พูดคุย สัมภาษณ์ กับคณะทำงานการแข่งขันครั้งนี้ ทราบว่าการออกข้อสอบจะคำนึงถึงความรู้พื้นฐานที่นักศึกษาสาขาการบัญชีจำเป็นต้องมี จะไม่ใช่ข้อคำถามที่เก่าหรือใหม่จนเกินไป กรณีมีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชี ระเบียบข้อบังคับ หรือข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลดังกล่าวจะต้องมีผลบังคับใช้ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เท่านั้น

สุดท้ายนี้ อยากเชิญมาร่วมชมและเชียร์การแข่งขัน Thailand Accounting Challenge ครั้งที่ 3 ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2558 นี้่นะครับ รางวัลเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันแต่ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญสุด เหนืออื่นใดผู้จัดการแข่งขันมุ่งหวังที่จะเห็นความสมัครสมานสามัคคี ความสนุกสนาน การทำงานเป็นทีม การได้รู้จักกันระหว่างสถานศึกษา เพื่อเกียรติศักดิ์และเพื่อความเป็นปึกแผ่นของวิชาชีพบัญชีต่อไป



Deloitte EY KPMG PWC INTOUCH

การแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 3

# THAILAND

## Accounting Challenge 2015

ขอเชิญสถาบันการศึกษาส่งนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศประจำปี 2558

วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2558  
ณ ห้อง 6 AB (ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกียรติ ภรณ์กุลเดช)  
อาคารสภาวิชาชีพบัญชี (อโศก)

**รางวัลชนะเลิศ**  
ถ้วยรางวัลจากสภาวิชาชีพบัญชี โฉรางวัล  
ใบประกาศเกียรติคุณ มูลค่าศึกษา 30,000 บาท

**รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1**  
โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และ มูลค่าศึกษา 20,000 บาท

**รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2**  
โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และ มูลค่าศึกษา 15,000 บาท

**รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3**  
โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และ มูลค่าศึกษา 10,000 บาท

**รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4**  
โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และ มูลค่าศึกษา 5,000 บาท

**คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน**  
นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
สถาบันละไม่เกิน 2 ทีม ละ 3 คน  
(รับสมัครไม่เกิน 150 ทีม)

**เปิดรับสมัคร**  
วันจันทร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558  
ปิดรับสมัคร  
วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ดูรายละเอียดการแข่งขันได้ที่  
[www.fap.or.th/TAC](http://www.fap.or.th/TAC)  
รับสมัครผ่านระบบ Online เท่านั้น  
ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-262-0276, 02-262-0278  
Email: [fap.tac@fap.or.th](mailto:fap.tac@fap.or.th)

สภาวิชาชีพบัญชีฯ ห่วงใยดูแลคุณ

## โปรดวางแผนการเดินทางสัปดาห์ "เพื่อสะดวก สมายขึ้นคะ"



**รถไฟฟ้า BTS**  
ลงสถานีอโศก ใช้ทางออกหมายเลข 3  
เชื่อมกับทางออกหมายเลข 1 (สยามสมาคม)  
ของรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT



**รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT**  
ลงสถานีสุขุมวิท ใช้ทางออกหมายเลข 1  
(สยามสมาคม)



**รถยนต์ส่วนตัว**  
อาคารจอดรถของสภาวิชาชีพบัญชี  
สามารถรองรับได้ 150 คัน

**จากสุขุมวิท** เมื่อถึงแยกอโศก เลี้ยวเข้าถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) ตรงไปประมาณ 200 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าอาคารสภาวิชาชีพบัญชี (อาคารสูง 8 ชั้น)

**จากถนนรัชดาภิเษก** (ผ่านศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) เมื่อถึงแยกอโศก ยืนตรงไปประมาณ 200 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าอาคารสภาวิชาชีพบัญชี (อาคาร 8 ชั้น)

**สภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่านโปรดเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS หรือรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT**





# แนวมาตรฐานสากล ( International Good Practice Guidance: IGPG) เรื่อง การประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายในที่ดี (Evaluating and Improving Internal Control in Organizations) และ เรื่อง การประเมินและการปรับปรุงการกำกับดูแลในองค์กร (Evaluating and Improving Governance in Organizations)

ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าการมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control System) ที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งป้องกันที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งที่ช่วยองค์กรไม่ให้เกิดความล้มเหลว และจากความล้มเหลวของหลายองค์กรในอดีต ทำให้การกำกับดูแลกิจการเป็นเรื่องที่องค์กรต้องให้ความสำคัญในลำดับต้น สถาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี ได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้แปลและเรียบเรียง แนวปฏิบัติที่ดีตามแนวมาตรฐานสากล (International Good Practice Guidance: IGPG) เรื่อง การประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายในที่ดี (Evaluating and Improving Internal Control in Organizations) และเรื่อง การประเมินและการปรับปรุงการกำกับดูแลในองค์กร (Evaluating and Improving Governance in Organizations) โดยสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ (International Federation of Accountants: IFAC) เป็นภาษาไทย เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยและผู้สนใจ เกี่ยวกับการควบคุมภายในและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความเติบโตที่ยั่งยืนให้กับองค์กร

สาระสำคัญของแนวปฏิบัติที่ดีตามแนวมาตรฐานสากล เรื่องการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายในขององค์กร คือ มุ่งเน้นให้ผู้บริหาร และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ปฏิบัติงานในองค์กรทุกประเภทเข้าไปมีบทบาทในการจัดองค์กรของตนให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม โดยมีหลักการสำคัญ 9 ข้อ คือ 1.การสนับสนุนวัตถุประสงค์ขององค์กร 2. การกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบ 3. การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส โดยผู้มีหน้าที่กำกับดูแลและผู้บริหารระดับสูง ต้องกำหนดวัฒนธรรมขององค์กรให้โปร่งใสสมาชิกในองค์กรที่จะถือปฏิบัติ 4. การเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานแต่ละส่วนเข้าด้วยกัน 5. การสร้างความเชื่อมั่นว่าบุคคลในองค์กรมีความรู้

ความสามารถอย่างเพียงพอ 6. การตอบสนองต่อความเสี่ยง 7. การสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ 8. การติดตามและประเมินผลการควบคุม และ 9. การจัดให้มีการรับผิดชอบต่อผลงานตามหน้าที่ และมีความโปร่งใส สำหรับรายละเอียดการนำหลักการข้างต้นไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาของแนวปฏิบัติที่ดีฉบับนี้

สำหรับแนวปฏิบัติที่ดีตามแนวมาตรฐานสากล เรื่องการประเมินและการปรับปรุงการกำกับดูแลในองค์กรนั้น เป็นแนวปฏิบัติที่อิงบนหลักการของแม่บทการกำกับดูแล ซึ่งประกอบด้วย 2 ด้าน คือ ด้านการปฏิบัติงาน (Performance) และด้านการปฏิบัติตามหลักการ (Conformance) ซึ่งเมื่อนำทั้ง 2 ด้านมา รวมกันจะแสดงให้เห็นถึงการสร้างคุณค่า (Value Creation) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร (Resource Utilization) ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ (Accountability) และการให้ความเชื่อมั่น (Assurance) ทั้งนี้หลักการสำคัญของการประเมินและการปรับปรุงระบบการกำกับดูแลในองค์กรตามแนวปฏิบัติที่ดี มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยสร้างความสมดุลระหว่าง 2 ด้านนี้ ซึ่งองค์กรที่ประสบความสำเร็จจะต้องยึดมั่นต่อหลักการกำกับดูแล และมีการประเมินผลอยู่เป็นระยะ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบการกำกับดูแล มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และควรนำขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการกำกับดูแลไปเทียบเคียงกับขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการกำกับดูแลขององค์กรอื่นที่ประสบความสำเร็จ หากองค์กรหรือสภาพแวดล้อมขององค์กรเปลี่ยนแปลงไปต้องปรับเปลี่ยนระบบการกำกับดูแลโดยปรับปรุงกระบวนการและวิธีปฏิบัติให้สอดคล้องกับโอกาสและอุปสรรคในอนาคต





# Performance & Financial Management

## “บทใหม่ที่นักบัญชีควรรู้จัก”

**PFM ครอบคลุม** ถึงการจัดการ กระบวนการและ ลักษณะเชิงพฤติกรรมของการดำเนินการตามกลยุทธ์ การจัดการ และการติดตามผลดำเนินการ PFM เกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เป็นนามธรรมหรือไม่เป็นตัวเงินกับผลลัพธ์ทางการเงินพร้อมทั้งมั่นใจกิจกรรมว่าทำได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

**PFM สำคัญ** สำหรับนักบัญชีมืออาชีพที่เป็นพนักงานหรือที่ปรึกษา เพราะเป็นคนดำเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ด้วยการใช้แนวคิด เครื่องมือต่าง ๆ และด้านเทคนิค

**PFM สำคัญ** เพราะเป็นแนวคิดที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน กลยุทธ์และแผนต่าง ๆ ต้องได้รับการแจ้งด้วยความเข้าใจทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ รวมถึงความเข้าใจสภาพแวดล้อมการแข่งขันภายนอกได้เป็นอย่างดี ตลอดจนลูกค้า และผลการดำเนินงานภายในขององค์กร

**PFM ใช้ได้** กับทุกองค์กรโดยไม่คำนึงถึงขนาด ประเภท ขององค์กร และสถานที่ตั้ง

**PFM เกี่ยวข้อง** กับการใช้เครื่องมือ เทคนิค และระบบต่าง ๆ เพื่อช่วยองค์กรปฏิบัติตามกลยุทธ์ แผนงานและสนับสนุนความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร การดำเนินการตามกลยุทธ์ให้สำเร็จเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาต่าง ๆ ชีตความสามารถต่าง ๆ รวมทั้ง การวางแผน การพยากรณ์ การจัดหาแหล่งเงินทุน การจัดสรรทรัพยากร การบริหารรายได้และต้นทุน การบริหารผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ และการปรับปรุงการบริหารการดำเนินงานและการใช้สินทรัพย์ การบริหารการเงินขององค์กร เช่น การจัดการเงินทุนหมุนเวียนและกระแสเงินสด การจัดสรรให้กับโครงการและการลงทุนที่สำคัญที่สุดโดยการใช้วิธีการวิเคราะห์การประเมินโครงการและการลงทุน

**PFM ที่ประสบความสำเร็จ** ต้องรวบรวมความต้องการข้อมูล จัดทำระบบรวบรวมและนำข้อมูลมาทำให้เกิดประโยชน์พร้อมทั้งเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดดังนี้

**อย่างทีหนึ่ง** ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในการรวบรวมและการจัดเก็บข้อมูลนำเสนอโอกาสการเพิ่มเพื่อเพิ่ม PFM ให้ดียิ่งขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีเรื่องนี้ได้ทำให้เกิดคำศัพท์ใหม่ เช่น Business Intelligence Big data และ Predictive Analytics เป็นตัวแทนความสำคัญของการตัดสินใจบนพื้นฐานของหลักฐาน การเกิด Cloud Computing กำลังช่วยองค์กร โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถเข้าถึงและได้รับประโยชน์จากการใช้ PFM

**อย่างที่สอง** ในระดับสากล PFM ต่าง ๆ ททยอยเกิดขึ้นและพัฒนาขึ้น ประเทศต่าง ๆ ปรับใช้ PFM เหล่านี้ในลักษณะที่แตกต่างกัน อาทิ ดุลยภาพการปฏิบัติการ (Balanced Scorecard) (ฝรั่งเศส) ทูทางปัญญา (Intellectual Capital) (Skandia Navigator) การบริหารงานแบบ Lean (สหพันธรัฐเยอรมนี) กฎหมาย Sharia ในโลกการเงินมุสลิมที่มีข้อกำหนดห้ามคิดดอกเบี้ยทำให้ต้องปรับปรุงวิธีในการประเมินค่าโครงการหรือการลงทุน เป็นต้น

**อย่างที่สุดท้าย** ข้อกำหนดของนักบัญชีมืออาชีพช่วยให้แนวทางการใช้เครื่องมือและเทคนิคเพื่อปรับปรุง PFM ขององค์กร นักบัญชีจะต้องตระหนักต่อองค์กร สภาพแวดล้อม และมีวิจากรณญาณและความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยี การจัดการบุคคล โครงการและการจัดการ การวัดและการเชื่อมโยงกิจกรรมการเงินและกิจกรรมที่ไม่ใช่การเงินกับผลการดำเนินงาน



บทความจาก <http://www.ifac.org/>  
เรื่อง Performance & Financial Management  
ผู้แปล อาจารย์รุ่งนภา สันติธรรมา ตำแหน่งนักวิชาการ คณะบัญชีบริหาร

# การประกอบวิชาชีพบัญชี ในประเทศอาเซียน (ตอนที่ 10) : **บทสรุป**

สวัสดิ์ค๊ะ กุมภพันธ์เป็นเดือนแห่งความรัก และเป็นตอนจบของซีรีส์ของเราที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศสมาชิกอาเซียน ฉบับนี้ ขอเป็นบทสรุปส่งท้ายให้เห็นภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย เพื่อไว้เป็นแนวทางในการปรับตัวของเราทีละคนละ



เริ่มต้นด้วยจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่เป็นสมาชิกกับองค์กรวิชาชีพบัญชีในประเทศของตนเองก่อน ซึ่งประเทศที่มีจำนวนมากที่สุดคือ ประเทศไทย มี 57,467 คน หรือ 33% รองลงมาได้แก่ มาเลเซีย มีจำนวน 32,750 คน สิงคโปร์ จำนวน 28,869 คน ในขณะที่บรูไน ลาว กัมพูชาและเมียนมาร์ มีจำนวนสมาชิกรวมกันไม่ถึงพันคน

การเป็น Public Accountant (PA) ของแต่ละประเทศในอาเซียนของเรานั้น มีการกำหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับการศึกษา การเป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพบัญชี ประสบการณ์ทำงาน ในภาพรวมคล้าย ๆ กัน ตัวอย่างเช่น ทุกประเทศยอมรับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางด้านบัญชี บางประเทศกำหนดประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2-3 ปี นอกจากนี้ สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม และ บรูไน ให้การยอมรับวุฒิทางการศึกษาของผู้ที่เป็นสมาชิกกับองค์กรวิชาชีพในต่างประเทศที่เป็นสากล เช่น ACCA หรือ CPA Australia ว่ามีระดับการศึกษาที่เทียบเท่าได้ นอกจากคุณสมบัติทางด้านการศึกษาและประสบการณ์แล้ว ลาวได้กำหนดความสามารถในการพูดภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอังกฤษไว้ เวียดนามเองก็มีการกำหนดว่าต้องมีทักษะทางภาษาต่างประเทศในระดับ C - Level อย่างน้อย 1 ภาษา จากภาษาอังกฤษ รัสเซีย ฝรั่งเศส จีนหรือเยอรมัน นอกจากนี้หลาย ๆ ประเทศยังมีการกำหนดอายุขั้นต่ำในการเป็น PA เช่น สิงคโปร์ บรูไนกำหนดอายุขั้นต่ำที่ 21 ปี และสุดท้ายคือมีการทดสอบความรู้ ความสามารถทั้งทางด้านบัญชี การตรวจสอบ รวมถึงกฎหมายภาษีอากร ซึ่งข้อกำหนดข้างต้นเหล่านี้ก็มีลักษณะคล้ายกับขั้นตอนในการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีของประเทศไทยเรานี้แหละค๊ะ

การคงไว้ซึ่งการเป็น PA ในแต่ละประเทศมีการกำหนดชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี โดยที่อินโดนีเซีย

มาเลเซีย เมียนมาร์ และ สิงคโปร์ กำหนดให้มีการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง 120 ชั่วโมงในระยะเวลา 3 ปี กัมพูชา และเวียดนามก็กำหนดไว้ที่ปีละ 40 ชั่วโมง ฟิลิปปินส์ กำหนดไว้ที่ 60 ชั่วโมงต่อ 3 ปี ส่วนลาวอยู่ระหว่างการเสนอให้มีการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีที่ 120 ชั่วโมง ต่อ 3 ปีด้วยเช่นกัน ส่วนของประเทศไทยกำหนดไว้ที่ 18 ชั่วโมงต่อปีสำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ 12 ชั่วโมงต่อปี สำหรับผู้ทำบัญชี โดยต้องมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง และเนื้อหาอื่น ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด

ในเรื่องของการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสากล (IFRS) ประเทศสมาชิกอาเซียน ยกเว้นเวียดนาม มีการเทียบเคียงหรือบังคับใช้ IFRS มาเป็นมาตรฐานทางบัญชีของประเทศตนเอง ส่วนกัมพูชา เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ได้บังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและเล็ก (IFRS for SMEs) โดยที่กัมพูชาและเมียนมาร์ไม่มีมาตรฐานการบัญชีฉบับท้องถิ่นของตนเอง ... [อ่านต่อหน้า 17](#)





# นิยามรักนักบัญชี และ อาชีพต่าง ๆ

ขอบคุณ : www.softbizplus.com

“วันวาเลนไทน์” (Valentine's Day) 14 กุมภาพันธ์ มาถึงอีกแล้ว...  
เรามาดูค่านิยามรักของอาชีพต่าง ๆ กันดีกว่า...ว่าเป็นไงกันบ้าง

ความรัก**นักบัญชี** คือ การรักษาระยะสมดุลของ  
เดบิต แพนต์ตัวจริง และเครดิตกิก ตัวเก็ง

เมื่อ มี รัก นักบัญชี จะ เดบิต  
ถือ เป็น สิทธิ ส่วน หนึ่ง ของ เจ้า ของ  
เมื่อ ซอก ซ้ำ ใจ เสีย น้ำ ตา นอง  
จำ เป็น ต้อง เคร ดิต ปิด บัญชี

ความรัก**เซลล์แมน** คือ การนำเสนอทุกคุณสมบัติ  
ที่ดีของตัวเอง แม้ว่าตอนที่ลูกค้าซื้อของไปแล้วจะกลายเป็นทุก  
คุณสมบัติที่ตรงข้ามกันก็ ตาม...(อ้อ...ไม่รับประกันสินค้าด้วยนะ)

ความรัก**นักธุรกิจ** คือ การลงทุนด้วยอะไรก็ได้แล้วแต่  
แต่ผลตอบแทนต้องได้หัวใจเธอหรือถ้าไม่ได้หัวใจเธอก็ไม่เป็นไร  
อย่างน้อย ๆ ก็ต้องได้ตัวเธอ

ความรัก**นักคอมพิวเตอร์** คือ การอัปเดตผู้หญิง  
ที่มีคุณสมบัติเป็นคนรุ่นใหม่ล่าสุด ความสามารถมีเยอะ ทำอะไร  
ได้ทุกอย่าง และพร้อมที่จะตกรุ่น

ความรัก**นักเขียน** คือ กระดาษกับปากกา ทอมต้อง  
เป็นปากกานะ ดีต้องเป็นกระดาษได้อย่างเดียว และจะถูกเขียน  
ไปตลอดทั้งชาติ

ความรัก**นักข่าว** คือ ข่าวบังเหิงตอนจับกัน  
ตอนใหม่ ๆ พอคบไปสักพักกลายเป็นข่าวการเมือง และตอนจบ  
เป็นข่าวอาชญากรรม

ความรัก**นายความ** คือ การยกแม่น้ำทั้งห้า  
ทั้งแปดมาให้หมด เพื่อให้ศาลเชื่อว่า จำเลยไม่ได้กระทำความผิด

ความรัก**นักวิทยาศาสตร์** คือ การศึกษาสมมติฐาน  
ให้แน่ใจ และขอทดลองก่อนทุกครั้ง

ความรัก**นักแสดง** คือ บทหนังที่ต้องแสดงให้  
สมบทบาท เพราะหากไม่สมบทบาท อาจอันตรายถึงชีวิต

ความรัก**นักมวย** คือ การเริ่มต้นน็อคหัวใจคู่ต่อสู้ให้  
ได้ด้วยความดี แต่สุดท้ายต้องน็อคด้วยหมัดและเข้า

ความรัก**พ่อครัว** คือ การปรุงอาหารให้หวานนำ  
และขมตาม

ความรัก**นักร้อง** คือ การนำเพลงเก่ามา Cover ใหม่  
ถ้าแฟนที่คบอยู่ไม่ติดชาร์ท

ความรัก**นักฟุตบอล** คือ การเลี้ยงลูกบอลอยู่ใน  
สนาม ไม่ว่าจะครองบอลสั้นยาวแค่ไหน สุดท้ายก็ต้องหาทาง  
ยิงประตูให้ได้

ความรัก**ดีเจ** คือ การออนแอร์เวลายุ่งกับกิก ที่จะต้อง  
ตื่นตัว มีชีวิตชีวา แต่เมื่อเวลายุ่งกับแฟนก็เหมือนหลังไมค์แหละ  
งักก็ได้ ไม่ต้องเตรียมตัว...จั้น ๆ

ความรัก**นักแข่งรถ** คือ การตรวจเช็คสภาพพว่  
เครื่องแรงดีหรือเปล่า ช่วงล่างกิกดีหรือไม่ ตัวถังเยี่ยมอยู่มัย ถ้ายัง  
งักก็ขอสภาพเดิม ๆ ละกัน

ความรัก**หนอนหนังสือ** คือ การมองดีเป็นหนังสือ  
ที่เปิดทิ้งไว้ก่อนก็ได้ วางเมื่อไหร่ค่อยกลับมามาอ่านก็ได้

เป็นอย่างไรกันบ้างคะสาว ๆ ลองเช็คดูแล้วบรรดา  
แฟน ๆ หรือหนุ่ม ๆ ที่กำลังหมายปอง นั้นตรงตามที่คิดเอาไว้บ้าง  
ไหมคะ (คำเตือน : บทความนี้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะ)



... ต่อจากหน้า 16

การเปรียบเทียบข้อมูลข้างต้นในการประกอบวิชาชีพบัญชีของ  
ไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 9 ประเทศ ทำให้ทราบได้ว่า  
มีอีกหลายเรื่อง เช่น จำนวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง  
ที่ไทยเรายังต้องเร่งยกระดับจำนวนชั่วโมงให้สูงเทียบเท่ากับ  
ประเทศอื่น ๆ การยกระดับมาตรฐานสำหรับกิจการขนาดกลาง  
และเล็กให้มีการใช้ IFRS for SMEs นอกจากนี้ ภาษาอังกฤษยัง  
ได้รับความสำคัญในการประกอบวิชาชีพ เพราะเป็นภาษากลาง  
ที่จะเชื่อมโยงการทำงานระหว่างประเทศราบรื่นเกิดความเข้าใจ  
อันดีต่อกันได้ และผลักดันให้ภาพรวมของนักบัญชีไทยมีความ  
พร้อมไปสู่การแข่งขันในระดับอาเซียนได้ สวัสดิ์ค่ะ

เกร็ดภาษาอังกฤษ : Who was Saint Valentine?

The legendary Saint Valentine out of ancient times takes us back to the 3<sup>rd</sup> Century after Christ, around 270 A.D. He was a Roman priest. When Claudius II became the emperor, he believed that soldiers would be unable to concentrate on fighting if they were married. So he banned marriage. Valentine defied the emperor and secretly performed marriage ceremonies. He was put to death on February 14th.

คำศัพท์ 1. The legendary Saint Valentine 2.ตำนานของเซนต์วาเลนไทน์ 3. takes us back ย้อนเวลากลับไป 4. to concentrate on fighting มีสมาธิในการต่อสู้ 5. secretly performed marriage ceremonies แอบจัดงานแต่งงาน



# ตารางอบรมสัมมนา

## ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2558

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558 กำหนดการและข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัคร Online ได้ที่ [www.fap.or.th](http://www.fap.or.th)

เดือน	วัน/เวลา	หลักสูตร/วิทยากร/ค่าอบรม	ชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD)			
			ผู้ทำบัญชี		CPA	
			บ/ช	อื่นๆ	บ/ช	อื่นๆ
ก.พ.	พฤ. 12 ก.พ.58 09.00-16.30 น.	เพิ่มกำไร เพิ่ม Eco-efficiency และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย Material Flow Cost Accounting บรรยายโดย : รศ.ดร.วิชณีพร เศรษฐสุขโก ชำระหลัง 28 ม.ค. 58 สมาชิก 3,500 บาท บุคคลทั่วไป 4,500 บาท (รวม vat) ชำระภายใน 28 ม.ค. 58 สมาชิก 3,000 บาท บุคคลทั่วไป 3,000 บาท (รวม vat) หรือสมัคร 2 คน ขึ้นไป ภายในองค์กรเดียวกัน ท่านละ 3,000 บาท (รวม vat) สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21	รออนุมัติ		3.00	3.00
	ศ. 13 ก.พ.58 09.00-16.30 น.	ตรวจสอบภาพกิจการผ่านงบการเงิน รุ่นที่ 1/58 บรรยายโดย : ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ สมาชิก 2,200 บาท บุคคลทั่วไป 2,500 บาท (รวม vat) สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21	รออนุมัติ		รออนุมัติ	
	ส. 21 ก.พ.58 09.00-16.30 น.	Financial Model รุ่นที่ 1/58 บรรยายโดย : คุณศรัณย์ สุภักดิ์ศรีณย์ สมาชิก 2,500 บาท บุคคลทั่วไป 2,800 บาท (รวม vat) สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21	รออนุมัติ		รออนุมัติ	
ก.พ. มี.ค.	ศ. 27 ก.พ.58 อา. 1 มี.ค.58 09.00-16.30 น.	กฎหมายบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ บรรยายโดย : ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล คุณชุมพร เสนไสย คุณสมบุรณ์ วีระวุฒิมังค์ คุณบุรินทร์ สาหนูช สมาชิก 10,000 บาท บุคคลทั่วไป 12,000 บาท (รวม vat) สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรม S31 สุขุมวิท 31	รออนุมัติ		รออนุมัติ	
	ส. 28 ก.พ.58 09.00-16.30 น.	สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ TFRS (ฉบับปรับปรุง 2557) รุ่นที่ 1/58 บรรยายโดย : คุณวันดี ลีวรวัฒน์ สมาชิก 1,200 บาท บุคคลทั่วไป 1,500 บาท (รวม vat) สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21	รออนุมัติ		รออนุมัติ	
	ส. 28 ก.พ.58 08.00-12.30 น.	โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องโดยการศึกษาด้วยตนเอง (Self-study CPD) ครั้งที่ 1/2558 (Open book exam) รับสมัครทดสอบ วันจันทร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชี สมาชิก 1,800 บาท (รวม vat) สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21	12.00	0.00	18.00	0.00
มี.ค.	ทุกวันอังคารที่ 3,10,17,24,31 มี.ค.58	ติดอาวุธทางภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ AEC ของนักบัญชีไทย รุ่นที่ 1/58 บรรยายโดย : คุณจุฬารัตน์ จิตไพศาลวัฒนา สมาชิก 2,200 บาท บุคคลทั่วไป 2,500 บาท (รวม vat) สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21	0.00	0.00	0.00	0.00



# ตารางอบรมสัมมนา

## ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2558

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558 กำหนดการและข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัคร Online ได้ที่ [www.fap.or.th](http://www.fap.or.th)

เดือน	วัน/เวลา	หลักสูตร/วิทยากร/ค่าอบรม	ชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD)			
			ผู้ทำบัญชี		CPA	
			บ/ช	อื่นๆ	บ/ช	อื่นๆ
มี.ค.	พ. 11 มี.ค.58 09.00-16.30 น.	สรุปหลักการบัญชีเกี่ยวกับรายได้สำหรับ NPAEs รุ่นที่ 1/58 บรรยายโดย : คุณพจนัน วีรศุทธากร สมาชิก 599 บาท บุคคลทั่วไป 999 บาท (รวม vat) สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21	รออนุมัติ		รออนุมัติ	
	ส. 14 มี.ค.58 09.00-16.30 น.	การเตรียมความพร้อมและแนวทางการนำส่งงบการเงิน รุ่นที่ 1/58 บรรยายโดย : คุณธัญพร อธิกุลวริน คุณภาสสิน จันทรมโนลี สมาชิก 599 บาท บุคคลทั่วไป 999 บาท (รวม vat) สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21	รออนุมัติ		รออนุมัติ	
	ส. 14 มี.ค.58 13.00-17.00 น. โดยใช้เวลาในการทดสอบ 4 ชม.	โครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงิน (Diploma in Thai Financial Reporting-DipTFR) ผู้ที่สอบผ่านสามารถนับชั่วโมง CPD ได้ 18 ชั่วโมง ในปี 2558 สมาชิก 2,500 บาท บุคคลทั่วไป 2,500 บาท (รวม vat) สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21	18.00	0.00	18.00	0.00
	อา. 15 มี.ค.58 09.00-16.30 น.	งบประมาณเพื่อการวางแผน และทำกำไร รุ่นที่ 1/58 บรรยายโดย : ผศ.สมชาย ศุภธาดา สมาชิก 1,800 บาท บุคคลทั่วไป 2,300 บาท (รวม vat) สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21	รออนุมัติ		รออนุมัติ	
	พฤ.-ศ. 19-20 มี.ค.58 13.15-16.30 น. และ 09.00-16.30 น.	การเขียนรายงานการสอบบัญชีต่องบการเงิน (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 1/58 บรรยายโดย : อาจารย์ณัฐเสกข์ เทพหัสดิน สมาชิก 4,000 บาท บุคคลทั่วไป 5,000 บาท (รวม vat) สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21	รออนุมัติ		รออนุมัติ	
	ส. 21 มี.ค.58 09.00-16.30 น.	สรุปหลักการบัญชีด้านสินทรัพย์สำหรับ NPAEs รุ่นที่ 1/58 บรรยายโดย : คุณพจนัน วีรศุทธากร สมาชิก 599 บาท บุคคลทั่วไป 999 บาท (รวม vat) สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21	รออนุมัติ		รออนุมัติ	
	ส. 21 มี.ค.58 09.00-16.30 น.	การจัดทำงบการเงินรวมให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีใหม่ (Pack5) และ หลักการวัดมูลค่ายุติธรรมอย่างถูกต้อง รุ่นที่ 1/58 บรรยายโดย : คุณพิณผกา อัครนุพงศ์ สมาชิก 1,800 บาท บุคคลทั่วไป 2,200 บาท (รวม vat) สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21	รออนุมัติ		รออนุมัติ	
	อ. 24 มี.ค.58 09.00-16.30 น.	การบัญชีและการวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจทั่วไป รุ่นที่ 1/58 บรรยายโดย : คุณพรณี วรภูมิจงสถิต สมาชิก 1,800 บาท บุคคลทั่วไป 2,300 บาท (รวม vat) สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21	รออนุมัติ		รออนุมัติ	







## ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมที่น่าสนใจ

### • หลักสูตร Financial Model รุ่นที่ 1/58

วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 09.00-16.30 น.  
สมาชิก 2,500 บาท บุคคลทั่วไป 2,800 บาท (รวม Vat)  
สถานที่อบรม อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

### • หลักสูตร กฎหมายบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ

วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 และ วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00-16.30 น.  
สมาชิก 10,000 บาท บุคคลทั่วไป 12,000 (รวม Vat)  
สถานที่จัดอบรมสัมมนา : โรงแรม S31 สุขุมวิท 31

### • หลักสูตร สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ TFRS (ฉบับปรับปรุง 2557) รุ่นที่ 1/58

วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 09.00-16.30 น.  
สมาชิก 1,200 บาท บุคคลทั่วไป 1,500 บาท (รวม Vat)  
สถานที่อบรม อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

### • หลักสูตร งบประมาณเพื่อการวางแผน และทำกำไร รุ่นที่ 1/58

วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00-16.30 น.  
สมาชิก 1,800 บาท บุคคลทั่วไป 2,300 บาท (รวม Vat)  
สถานที่อบรม อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

\*รายละเอียดเพิ่มเติม [www.fap.or.th](http://www.fap.or.th) หรือโทร. 02 685 2555-59 (ฝ่ายอบรม)

เพื่อความสะดวก  
ท่านสามารถ  
สมัครอบรมสัมมนา  
แบบ online  
ได้แล้ววันนี้ ที่..  
[www.fap.or.th](http://www.fap.or.th)

Tech Times Issue 5 February 2015



• หากต้องการอ่าน FAP Newsletter ย้อนหลัง สามารถหาอ่านได้ที่เว็บไซต์ [www.fap.or.th](http://www.fap.or.th)  
หรือ Scan QR Code with smartphone

• เสนอแนะหรือติชมได้ที่ E-mail: [fapnewsletter@fap.or.th](mailto:fapnewsletter@fap.or.th) หรือ  <https://www.facebook.com/FAP.FAMILY>

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน  
ใบอนุญาตพิเศษที่ 209/2552  
ปณศ.(พ) พระโขนง 10110

### สิ่งตีพิมพ์

- จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
- ไม่มารับตามกำหนด
- ไม่มีเลขที่บ้านตามที่จ่าหน้า
- ไม่ยอมรับ
- ไม่มีผู้รับตามที่จ่าหน้า
- เลิกกิจการ
- ย้าย ไม่ทราบที่อยู่ใหม่



### สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02 685 2500 โทรสาร 02 685 2501  
(สถานีรถไฟฟ้า BTS : สถานีอโศก ทางออก 3) (สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT: สถานีสุขุมวิท ทางออก 1)  
Website : [www.fap.or.th](http://www.fap.or.th) E-mail: [fap@fap.or.th](mailto:fap@fap.or.th)